



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1396 10 tháng 4 năm 2022

*Nguyên Khí*

*Nguyên khí Trời ban hành sống động  
Tự mình thức giác chẳng cầu mong  
Thực hành chánh pháp cùng nguyên khí  
Tu luyện thành tâm tự giác thông*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Có điển từ trường tốt thì tương đến đâu sẽ hiểu tới đó có phải không?
- 2) Làm người không tu thì cảm thấy khổ tại sao?
- 3) Câu xin sự phù hộ có hữu ích gì không?
- 4) Nhơn đạo rồi ren là sao?
- 5) Độc tài có lợi ích gì cho chính mình hay không?
- 6) Tâm tương sự thành là sao?
- 7) Tình thương là gì?

**1) 13-01-96**

**Hỏi:** Có điển từ trường tốt thì tướng đến đâu sẽ hiểu tới đó có phải không?

**Đáp:** Thưa điển rút bộ đầu tức là từ trường bắt đầu tốt, cứ vậy mà theo lòng điển rút từ trung tim bộ đầu mà lên thì từ trường sẽ tròn và không có xuất ngôn bừa bãi, điển càng rút trí càng sáng, tướng đến đâu sẽ được đến đó, liên lạc cõi trên rất dễ dãi và trật tự.

**Kệ:**

Hành thông chọn pháp cảm vui mừng  
Chẳng nghĩ chẳng lo vẫn cảm ứng  
Đen bạc tình đời tâm chẳng động  
Một đường tiến thẳng chẳng lưng chừng

**2) 14-01-96**

**Hỏi:** Làm người không tu thì cảm thấy khổ tại sao?

**Đáp:** Thưa làm người không tu thì cảm thấy khổ vì thiếu thanh tịnh, thì lúc nào cũng không vui, đức nhĩn nhục không có thì phần hồn sẽ bị động và tự tạo thêm sự oán trách và phiền muộn không lối thoát.

**Kệ:**

Không tu lý lẽ lại bàng hoàng  
Khó tiến khó hành lại thở than!  
Duyên đạo tình đời không đạt thức  
Mê làm trong cảnh tạm phù sanh

**3) 15-01-96**

**Hỏi:** Cầu xin sự phù hộ có hữu ích gì không?

**Đáp:** Thưa cầu xin sự phù hộ có thể gây ra một ý lại xấu, tự làm yếu thần kinh khối óc của chính mình, tâm từ bi không có cơ hội phát triển lớn rộng, chỉ luân lưu trong phạm vi ý lại mà thôi.

**Kệ:**

Tâm thức không yên lại khó ngồi  
Ý tâm không trụ lại lời thôi  
Khó mà tiến bước trên đường đạo  
Rắc rối tâm hồn khó về ngôi

**4) 16-01-96**

**Hỏi:** Nhơn đạo rồi ren là sao?

**Đáp:** Thưa nơn đạo rồi ren là vì tập quán bị tháo gỡ từ mảnh như: việc làm bấp bênh không liên tục, hoàn cảnh đổi thay bất ngờ, tâm người không ổn định. Dẫn thân tu hành thay đổi chiều hướng mới, hướng thượng phần hồn tiến hóa thay vì lợi danh tạm bợ trong kích động, dứt khoát giải nghiệp thăng hoa.

**Kệ:**

*Thân tâm sáng suốt tự hòa tiến  
Giải bỏ trần tâm giải bỏ phiền  
Tránh loạn lập đời thẳng giới tịnh  
Bền lòng vững chí tự thẳng xuyên*

**5) 17-01-96**

**Hỏi: Độc tài có lợi ích gì cho chính mình hay không?**

**Đáp:** Thưa độc tài không có lợi ích gì cho chính mình, nhưng sẽ bị tai hại ở về sau, óc khó tiến tâm khó minh, nhưng chỉ phát triển về tinh thần khổng chế và bận rộn, thức hòa đồng không bao giờ mở được, nghi kỵ và làm than, tự hại một kiếp người, mất tự do mà không hay, tưởng lầm là kết quả tốt, phần hồn khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Nếu tự mình buông bỏ tánh hư tật xấu ấy, thì mọi sự sẽ phát triển đều đều và rất dễ thành công ở tương lai.

**Kệ:**

*Khai thông tự tiến thanh đài sáng  
Giải mở trần tâm pháp pháp quang  
Cải tiến chơn hồn xây dựng tiến  
Duyên lành tận độ pháp thân an*

**6) 18-01-96**

**Hỏi: Tâm tưởng sự thành là sao?**

**Đáp:** Thưa tâm tưởng sự thành là do trình độ hành giả đến đâu sẽ được độ đến đó, tức là luồng điện trung tim bộ đầu xuất phát đến đâu thì sẽ có thanh quang ban chiếu đến đó.

**Kệ:**

*Phát triển tâm tư chẳng có lo  
Thực hành thanh tịnh chẳng quanh co  
Đạo đời như một cùng tu tiến  
Thanh tịnh bền lâu chẳng quanh co*

**7) 19-01-96**

**Hỏi: Tình thương là gì?**

**Đáp:** Thưa tình thương là mối tình tận độ, bất phân giai cấp, nguyên khí của Trời Đất tức là khí giới của Trời Đất, chỉ có cứu chứ không có ngăn cách và hại.

**Kệ:**

*Giải thông tiếp cứu hoài hoài độ  
Đạo đức cứu sinh chẳng tạo mô  
Hồn Vía hiểu được Trời cứu thế  
Thân hình ngăn gọn giải thông đồ*

*Khai Tâm*

Nguyên năng sẵn có đời đời  
Sống rồi lại thác chuyển lời cảm giao  
Hành trình kẻ trước người sau  
Bạc phơ mái tóc mắt màu đổi thay  
Thực hành tự đạt vui say  
Phản Thanh phản Trược đổi thay hoài hoài  
Nhơn Ông Hồn Chủ là Ngài  
Ra vô gánh vác lập ngày quang vinh  
Thấm nhuần lại rõ Chơn Tình  
Đường tơ kẻ tóc tự mình thoát thân  
Hồi sinh thức giác muôn phần  
Cộng đồng Tiên Phật ban ân người đời  
Học rồi phải trả phải rời  
Phải qui chơn trạng tạo lời thanh cao  
Vô cùng từ thấp đến cao  
Công bằng nhịp thở cảm giao đồng hành  
Thế gian của cải hóa sanh  
Đổi thay thay đổi đạt thanh đạt hòa  
Tâm thành khai triển lý xa  
Cạnh tranh tâm tối khó hòa nơi nơi  
Vạn linh chuyển hóa bởi Trời  
Trong vay có trả có Đời dạy ta  
Vô cùng thức giác tương hòa  
Tay không dự cuộc thiết tha nhân tình  
Bình sanh học hỏi làm tinh  
Học Kiên học Nhẫn sửa mình mới nên  
Hòa đồng trật tự vững bền  
Vô cùng tiến hóa đạt nền Hư Không  
Giải thông chơn trạng khai vòng  
Minh Tâm Kiến Tánh Thiên tông cảm giao  
Bên trong sáng suốt thuở nào  
Bằng lòng cộng tác trước sau dung hòa  
Không ngoài chơn tánh thật thà  
Không còn xảo trá gạt mà Đạo Tâm

Lý Trời siêu diệu thậm thâm  
Tâm đường khai triển âm thầm dựng xây  
Chớ nên tạo chức làm Thầy  
Luận bàn bình đẳng việc này việc kia  
Cộng đồng nhứt trí chẳng chia  
Thực thi Đời Đạo chẳng lìa Lý chơn  
Mọi người tự thức tùy cơn  
Nhận ta tâm tối chẳng hờn kẻ minh  
Sửa mình hòa cảm nhơn tình  
Tâm linh phấn khởi bình minh sáng ngời  
TRỜI ban luận xét chơn lời  
Học hoài không hết học nơi thanh hòa  
Càng ngày càng tiến càng xa  
Hồn ra khỏi xác Hồn hòa Hư Không  
Cộng đồng Tiên Phật ước mong  
Dù cho thiên hạ tiến tòng giải mê  
Chẳng còn câu chấp khen chê  
Trung dung tiến hóa hướng về nội tâm  
Ly khai ngoại cảnh sai lầm  
Trở về chánh pháp chơn Tâm hợp hòa  
Chẳng còn động loạn ta bà  
Xác Hồn tiến hóa tự hòa Hư Không  
Nhìn xem sông núi một vòng  
Vững bền khai triển Thiên tông cảm giao  
Phong ba bão táp ào ào  
Sững sờ thanh trụ giữ cao thấp tầng  
Thực hành bền chí góp phần  
Dựng xây nguồn Đạo cơ tầng giải phân  
Núi sông cộng tác ân cần  
Dựng xây Vũ Trụ giữ cân luật TRỜI  
Hòa đồng thanh khí lập Đời  
Hóa sanh sanh hóa tạo nơi tiến hòa  
Dựng xây của cải lập đà  
Triển khai vật lý tương hòa cảm minh

*Loài người thức giấc vui tình  
Cần khôn bù đắp tạo mình tạo hòa  
Tranh giành đất hiện cách xa  
Quên Hòn quên Via quên hòa nội tâm  
Tạo thêm chủ nghĩa sai lầm  
Giết nhau vô lý chẳng tầm Lý chơn  
Hòn là bất diệt qui hườn  
Vô cùng tiến hóa rõ ơn Phật Trời  
Tay không giáng thế ở Đồi*

*Giọt giành tạo khổ khó rời khổ đau  
Thương nhau lại rõ nhiệm màu  
Cần Khôn hợp nhứt đuôi đầu khai thông  
Trong vòng trật tự góp công  
Tình thương huynh đệ giải thông cơ hàn  
Cảnh Đồi khai mở nhiều đàng  
Chung qui cũng phải mở màn phát Tâm  
Lòng tham ước vọng khai tâm  
Tùy thời khai triển tùy tâm hợp hòa.*

*Luong Sĩ Hằng*

---

## TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### CHƠN LÝ TRƯỜNG TÒN

Bankstown 12/1/1987

Hôm nay tôi cũng có duyên lành đến đây để diện kiến cùng các bạn.

Chúng ta là một linh căn giáng lâm xuống thế gian, đã có cơ hội nghe qua, tự kiểm tự thức nguyên lai bản tánh của chúng ta từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Chúng ta đã ý thức rất rõ, có những luồng điện thanh cao đã giáng lâm xuống thế gian, để cho chúng ta hiểu rõ nguồn cội của chúng ta, để chúng ta biết được phần hồn chúng ta là bất diệt. Nhưng, tại sao chúng ta bị giam trong cái xác thân tứ đại này? Tứ giả hợp thành này là có cái gì? Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cái khám cũng như cái trường học, giáo dục tâm linh cho chúng ta có cơ hội thức tâm và thấy giá trị của chúng ta là từ trong Đại Thanh Tịnh mà ra.

Thì bây giờ chúng ta, vì sao chúng ta đi tu? Vì sự kích động và phản động của trần gian quá nhiều: phụ bạc, phản trắc, đủ thứ, cho nên chúng ta phải lui trở về thanh tịnh. Do đó, nhờ đó, mà chúng ta mới ý thức rõ: Đại Thanh Tịnh là nơi nguồn cội của chính chúng ta. Đại thanh tịnh đã giáng lâm xuống thế gian, phóng điện xuống thế gian để cho chúng ta hiểu rõ nguồn cội và để chúng ta ý thức rõ con đường đến và con đường đi, để buông bỏ sự tranh chấp của nội tâm, trở về với chơn giác sẵn có của chính chúng ta là tha thứ và thương yêu.

Những lời nhẩn nhủ, những chân lý không thể thay đổi đó, chúng ta đã học, đã nghe, đã thức, đã hiểu rõ mình từ mọi trạng thái mà có, chứ không phải một con người ở thế gian có thể in ra được, có thể tạo ra được. Không! Từ mọi trạng thái kết thành, chúng ta thương yêu cả cây cỏ, sạn cát, thương yêu vạn linh, thương yêu những cái công năng của nhân loại đã đóng góp cho chúng ta, chúng ta quý mến tất cả.

Khi chúng ta biết được, quý mến và thương yêu tất cả, chúng ta thấy rằng chúng ta có một chỗ chứa tình yêu, chúng ta có một cái sống yêu sống động, một biển yêu sống động trong chơn tâm của chúng ta.

Cho nên, chúng ta tu, chúng ta tìm cái gì đây? Tìm cái lối giải thoát của phân hồn. Ai làm chủ của Tiểu Thiên Địa này? Ai làm chủ của thể xác này? Chúng ta đã ý thức rõ, sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, tứ đại hợp thành, cần khôn vũ trụ với thể xác này là một, nhưng nó cũng là một nơi kiểm soát tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta làm sai, phạm rồi, tái phạm. Chúng ta ý thức sai nhưng mà phạm, phạm để làm gì? Để thức thêm, phạm nữa để thức thêm, đến cuối cùng không tái phạm nữa, mới đi đến chỗ tự chủ. Đó, chúng ta thấy rõ, cái con nhồi quả tại thể đương nhiên phải có. Các bạn làm con, làm cha, làm mẹ đã bị nhồi quả. Vợ chồng cũng nhồi quả, trong kích động và phản động, rồi thức tâm, tha thứ và thương yêu. Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian để khuyên chúng sanh, Ngài cũng phải thọ như chúng ta. Ngài đã ý thức, đã nói cho chúng ta ý thức rõ rằng: “Các con đau khổ, Cha đau khổ. Các con giải thoát được, Cha cũng mừng chung với các con”. Trong cuộc hành trình dài đằng đằng của chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta. Thượng Đế là ai? Là vô hình, vô tướng. Trong một thanh sạch vô cùng đại thanh tịnh, đem lại hạnh phúc cho nhơn sanh. Nếu người nào hiểu, cảm thức, buông bỏ những tranh chấp vô lý trong nội tâm thì mới trở về với sự chơn giác đó, mới tận hưởng cái hạnh phúc đời đời bất diệt, mới ý thức chúng ta không có còn chết nữa.

Một số người nhỏ bé, người Việt Nam đây, đã bỏ xứ ra đi, nguy hiểm biết bao nhiêu mà còn chưa chết! Ngày nay còn tái ngộ, còn tái hội trong căn nhà nhỏ này, để đàm đạo, để tìm chơn lý của Thượng Đế, rồi tìm chơn lý của chính mình. Thấy ta không bị chết, huynh đệ, tị muội chúng ta rồi đây cũng tương hội. Nếu chúng ta ý thức Thượng Đế, một ngày nào chúng ta sẽ tương hội, hòa tan với Thượng Đế. Sống trong cái sanh-tử, không còn mê chấp nữa. Sanh-tử luân hồi đương nhiên phải có, đó là cái cơ tiên hóa để chúng ta nuôi dưỡng cái dũng chí, mà trở về cái nguồn gốc đại thanh tịnh ở bề trên. Cho nên, ngày hôm nay Kim Thân, Lê Hoàng Kim tại Việt nam, ở hải ngoại có nhiều tôn giáo đã vu cáo, nói rằng Lê Hoàng Kim là cộng sản, nhưng tại sao bị cộng sản bắt? Những người trí thức nắm bút, xét rồi mới viết, nhưng mà cũng vẫn sai, đó thấy chưa? Chúng ta làm người, chúng ta còn sai nhiều nữa, tội chúng ta còn nhiều nữa. Những người ăn học mà còn có thể tạo tội, mà chúng ta người ít học hơn, chúng ta còn tội nhiều hơn, chúng ta phải biết tìm cái ăn năn để sửa tâm. Vu cáo cho những người Vô Vi là cộng sản, hỏi chứ các bạn có phải là cộng sản không? Từ trong khối cộng sản các bạn đã từ bỏ đường lối đó của các bạn đi ra đây, để tu, không làm chính trị, trở về với chơn giác cũng bị vu cáo nữa, vì lý do gì? Vì sự cạnh tranh, vì sự bất chánh, công cao, ngạo mạn, tị hiềm và không biết thương yêu giữa con người và con người, cho nên sanh ra những cái sự phản trắc lầy nhau. Cho nên điều đó, người tu chúng ta không chấp, chúng ta chỉ biết nuôi dưỡng sự tha thứ và thương yêu, chúng ta có một niềm tin sáng suốt để chuyển hóa cho chúng ta. Kẻ tin Chúa, người tin Phật đều chỉ đường lối cho tâm linh giải thoát và thấy phân hồn bất diệt. Cho nên, mọi người phải nuôi dưỡng sự tha thứ và thương yêu. Vì sự sai lầm đó, mọi người nào cũng có, và những người nắm bút đó muốn gì? Muốn xây dựng cho những người khác. Cho nên chúng ta cảm ơn, lấy oán làm ân và lo tu lo tiến là đúng rồi. Rốt cuộc “nước rạch mới biết cỏ thúy”, rồi mới biết được ai phải ai trái. Cho nên, các bạn có những cái gì người ta phản trắc, đá động tới sự tu hành của các bạn, các bạn nên tha thứ và thương yêu. Vì Thượng Đế không có cho chúng ta trách một ai và oán ghét một ai, mà chỉ biết sửa mình để ảnh hưởng người khác mà thôi. *(còn tiếp)*

**Tu thiện và nghị lực tranh đấu ngoài xã hội**

**Bạn Đạo:** Thưa Thầy: thiện có làm giảm bớt hoặc mất nghị lực tranh đấu ngoài xã hội không?

**Đức Thầy:** Không có mất nghị lực; thật sự tranh đấu! Sửa mình để ảnh hưởng người khác tốt lành! Tranh đấu xã hội để làm gì? Muốn người ta thật thà; muốn người ta trở lại quy củ trật tự, tốt. Muốn cái xã hội tốt, Anh phải đi làm chánh trị? Nhưng mà căn bản của Anh không thật thà, rồi Anh đi dạy ai? Anh phải sửa cho Anh thật thà, Anh mới làm chánh trị: lấy cái chơn chánh của trời đất về hóa giải sửa sự sai lầm căn bản của chính mình, để tiến hóa trong cộng đồng nhân sinh bất diệt, về phần hồn! Đó là căn bản người làm chánh trị! Phải không? Còn không sửa Anh, Anh cứ hô hào, Anh kêu người này giết người kia, giết người nọ, mà Anh không sửa; rốt cuộc rồi Anh cũng chết! Anh chơi trong đồng bùn như những bạn đi trước mà mình hô hào đó; rồi rốt cuộc mình cũng một đồng tội mà thôi; giải quyết không nổi!

*Vấn đạo Montreal 13/6/81*

---

**Thông báo video & Audio Tuần Lễ 15, 10-04-2022**

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiện tuần này:

Vui Hạnh Từ Bi - Dallas 1988

<https://youtu.be/mRnKjK-q6Wg>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Ai là người trách nhiệm dẫn đường mở lối cho tâm tư - Giải nghiệp tâm - Khóa 1-TV Vĩ Kiên 15-4-1986

[https://youtu.be/EiblpXDK0\\_8](https://youtu.be/EiblpXDK0_8)

Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 9

<https://youtu.be/BhAYDwe-ycr>

3. Radio Nam California tuần lễ 15

Chủ đề: Duyên nghiệp vợ chồng - Nếu biết trước

<https://youtu.be/yQ2tWUosdww>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Thương Cha karaoke - Lộc Đoàn

<https://youtu.be/9yNFF-3i1DQ>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG

Thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 93.

Kính thưa ông Tám,

Con tên là Ơ Ơ Ơ sinh ngày 18-4-85  
( Tuổi 21<sup>920</sup> ngày 29-3 - năm át sửa âm lịch )  
đã được 8 tuổi, học lớp 3/12, con thấy bố con  
thường ngồi thiền, con muốn học, nhưng bố con  
nói con còn nhỏ nên không dám chi? Bố con bảo  
con viết thư hỏi ông tám đi, nói ông tám cho phép  
con ngồi thiền thì bố con mới dám chi?

Đề vậy con viết thư này kính hỏi ông tám cho  
phép để con học thiền được chưa? Kính xin ông tám  
vui lòng hồi âm cho con được biết rõ.

Kính chúc ông tám vui khỏe, Thành Công

Kính thư

Ơ Ơ Ơ



Ngày 4/12/94

V T con,

Ông Tám nhận được thư con được biết con ái mộ phương pháp tu thiền của ba con. Vậy con hãy xin ba con dạy cho con từ giai đoạn một. Con sẽ được khỏe mạnh và thông minh hơn. Phương pháp mà ba con đang hành là pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp dành cho nam phụ lão ấu. Người nào muốn tu cũng hành được. Những phương pháp của Vô Vi đều giúp đỡ cho cơ tạng vạnh hành tốt, làm đúng sẽ được vui khỏe cả. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hàng,

---

## THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA

---

Kính thưa các bạn,

Năm nay là một năm đặc biệt, CỘNG ĐỒNG VÔ VI chúng ta có nhiều khóa sống chung, tu học xuyên suốt từ đầu năm đến cuối năm để đáp ứng nguyện vọng của tất cả các bạn đạo khắp nơi trên thế giới có dịp họp mặt sum họp cùng hướng tâm về Đấng Bề Trên Trời Phật Tổ Thầy luôn ân độ từng giây phút trong cuộc sống đầy biến động nhất là suốt thời gian Đại Dịch Covid bùng phát.

Chúng tôi, HAHVVMNC xin thông báo chương trình của Hội năm nay để phục vụ các bạn khắp nơi như sau:

1 - KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT TẠI THIỀN VIỆN VĨ KIÊN. Bắt đầu từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 9 năm 2022. Các bạn đạo muốn tham dự xin lạc với cho Thy Anh để ghi danh vì khóa mỗi TKNP chỉ có 20 bạn đạo mà thôi.

Email: [voviphamily@gmail.com](mailto:voviphamily@gmail.com) hoặc Phone: 714-232-3542.

2 - LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY LƯƠNG SĨ HẰNG - VĨ KIÊN LẦN THỨ 13 TẠI THIỀN VIỆN VĨ KIÊN NGÀY CHỦ NHẬT 25 THÁNG 9 NĂM 2022.

3 - KHÓA SỐNG CHUNG "QUI HỘI TÌNH TRỜI" và LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ THỨ 55 TỪ NGÀY 27 THÁNG 11 ĐẾN NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 2022 TRÊN DU THUYỀN NORWEGIAN.

Về phần chi tiết của Khóa Học và Khóa sống chung chúng tôi sẽ có thông báo sau.

Thành tâm Kính Chúc các Bạn Đạo khắp nơi trên Thế Giới luôn TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH

Hội Trưởng HAHVVMNC

LÂM HUỶNH MAI.

Ngày 7 tháng 4 năm 2022

---

## Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California Xin Trân Trọng Thông Báo

---

Chúng tôi, HAHVVMNC xin đặc biệt nói về khóa sống chung "**QUI HỘI TÌNH TRỜI**" sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 11 năm 2022 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022 trên chiếc NORWEGIAN Cruise.

Nhân dịp lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư hằng năm vào tháng 11, HAHVVMNC sẽ tổ chức khóa chung Chung Vui Xây Dựng thứ 3 "**QUI HỘI TÌNH TRỜI**" để chúng ta, những người đã và đang thực hành PLVVKHHBPP cùng qui tụ những tâm linh đã dày công thực hành pháp lý, đã chứng nghiệm và là những chứng nhân cùng nói về sự siêu diệu của Đạo pháp cùng sự ân độ của Trời Phật - Tổ Thầy trong cuộc sống Đời Đạo Song Tu của mọi chúng ta. Khóa chung sống này sẽ là quá trình tu học để bạn đạo tham dự cùng đóng góp những thành quả, sự chứng nghiệm của chúng ta đã thực hành PLVVKHHBPP. Tất cả sẽ là những đóng góp hữu ích cho sự xây dựng và phát triển PLVVKHHBPP cho thế hệ mai sau.

Chúng tôi thành tâm ước mong "**QUI HỘI TÌNH TRỜI**" sẽ được sự nhiệt tình ủng hộ tham dự của các bạn đạo khắp nơi trên Thế Giới. Chúng ta cùng qui hội trên chiếc NORWEGIAN Cruise line từ ngày 27 tháng 11 năm 2022 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022. Chúng ta sẽ có thời gian tận hưởng gió biển, thức ăn ngon trên chiếc tàu sang trọng có sức chứa hơn 4000 khách hàng và ghé thăm hai nơi đó là CABO SAN LUCAS và ENSENADA trong vòng 5 ngày với giá vé là \$650 một người.

Chúng tôi cũng xin được nói rõ để các BĐ cảm thông cho, việc đặt vé tàu bây giờ đây thật không dễ dàng như trước. Hiện tại các chuyến tàu với giá tốt này được khách hàng mua rất nhanh nên các bạn muốn tham dự chuyến đi này xin gọi ghi danh và gửi tiền thanh toán ngay một lần với giá là \$650 một người cho phòng hai người về Hội trong vòng 1 tuần kể từ khi thông báo được đăng trên TBPTĐN.

Về phần ghi danh xin liên lạc với Thy Anh hoặc cô Mai:  
Email: [voviphamily@gmail.com](mailto:voviphamily@gmail.com), phone: 714-232-3542 (Thy Anh)  
Phone: 714-414-9552 (cô Mai)

Chi phiếu xin viết tên **Vo Vi Friendship Association** và Memo xin ghi **QUI HỘI TÌNH TRỜI** về địa chỉ:

**TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI**  
7622 23rd Street  
Westminster, CA 92683  
USA

Thành tâm Kính Chúc các Bạn Đạo khắp nơi trên Thế giới luôn **TÂM THÂN AN LẠC- TU HÀNH VIÊN MÃN.**

**NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH**

Hội Trưởng HAHVVMNC  
LÂM HUỲNH MAI.  
Ngày 7 tháng 4 năm 2022

Hemet ngày 6 tháng 4 năm 2022

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn: đây là tiết mục Chia sẻ tâm tình phát triển trí tâm. Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

**THỰC HÀNH**

**THỰC HÀNH GIẢI TỎA TÂM PHIỀN MUỘN**

**TỰ THỨC CHƠN TÌNH CHẴNG THUYẾT SUÔNG**

**ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH LÒNG QUÍ TƯỚNG**

**HÀNH THÔNG TỰ THỨC TỰ VỀ NGUỒN**

Lương Sĩ Hằng

Tâm phiền muộn do đâu mà có?

Dạ thưa: tâm phiền muộn do sự **MÊ CHẤP** mà có **MÊ CHẤP TẠO RA PHIỀN MUỘN**

cho nên **THỰC HÀNH** phải giải mê rồi phải phá chấp không cho mình đúng luôn luôn học hỏi và luôn luôn biết sửa lỗi sửa sai. **PHẢI THỰC HÀNH**. Thế nào gọi là Thực Hành theo suy nghĩ của chúng tôi là thế này:

Thưa các bạn: Chữ **THỰC** là Thực Phẩm Thực Vật có nghĩa là **ĂN** còn chữ **HÀNH** có nghĩa là **HÀNH ĐỘNG** là **LÀM** (việc làm làm việc)

Tất cả đang thực hành Thiên Địa Nhân 3 giới cũng đang **THỰC HÀNH**

**VÍ DỤ**: con muỗi nó đói nó đi hút máu con đĩa cũng vậy đó là cái **THỰC HÀNH** của con muỗi và con đĩa con người **THỰC HÀNH** là đi tìm việc làm người **TU THỰC HÀNH** là ngồi yên lặng một chỗ gọi là tham thiền còn cái **THỰC HÀNH** của

Vũ Trụ Càn Khôn gọi là **VẬN HÀNH** Trái Đất quay chung quanh mặt trời.

Còn giới âm ma quỷ **THỰC HÀNH** gọi là:

**LỘNG HÀNH TẠO RA TRANH CHẤP CHIẾN TRANH GIẾT HẠI DÂN LÀNH.v.v.v...**

Chỉ có hai chữ **THỰC HÀNH** mà thuyết hoài không hết gọi là **THUYẾT SUÔNG**.

nói mà không có chết thằng **TÂY** thằng **TAU** nào hết gọi là Thuyết Suông, đến đây xin tạm dừng kính chào các bạn

Quý thương

Bành Chí

**TB: THO**

Tình Trời Tận Độ Khoá Sống Chung

Hợp Thức Chung Vui Giả Tâm Hiền

Qui Hội Tình Người Không Tranh Chấp

Từ Trường Thanh Nhẹ Lại Càng Vui

Quý thương Bành Chí

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

1) Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho anh 3 của bạn đạo Nguyễn Thanh Mỹ ( Hiệp Bình Phước) là **cụ Nguyễn Thanh Nhã**, sinh 1939, mất lúc 7 giờ 25 sáng ngày 19-3-2022( nhằm vào ngày 17 tháng 2 năm Nhâm Dần,) hưởng thọ 84 tuổi tại QL 13 Hiệp Bình Phước TP Thủ Đức ( hoá táng tại Dĩ An), được siêu thăng tịnh độ.

Bạn đạo Nguyễn Thanh Mỹ đại diện gia đình Nguyễn Thanh Nhã thành thật cảm ơn quý bạn đạo.  
TĐ Dũng Hành kính báo

2) Kính xin Quý Bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho cậu ruột của Bạn đạo Nguyễn An Khương (Đức Quốc) là **Ông Tô Dụ**, sinh 28.12.1930, vừa từ trần lúc 21 Giờ 45 Phút ngày 05.04.2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam thọ 93 tuổi được sớm siêu thăng tịnh độ.

Bạn đạo Nguyễn An Khương và gia đình thành thật cảm ơn Quý Bạn đạo!